



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ẢNH
TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN
(Thứ năm, Ngày 26 tháng 12 năm 2024)

I. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Chẩn đoán đúng bệnh, điều trị đúng thuốc: Kháng sinh đồ cho tôm cá

Sự gia tăng các vấn đề dịch bệnh đã khiến nhiều hộ nuôi đối mặt với những tác động nặng nề. Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu mình có đang sử dụng kháng sinh một cách hiệu quả hay không? Làm thế nào để đảm bảo rằng các loại thuốc mà bạn đang dùng thực sự phù hợp với tác nhân gây bệnh? Câu trả lời chính là kháng sinh đồ. Nhưng liệu bạn đã hiểu đúng cách đọc và áp dụng kháng sinh đồ để tối ưu hóa quy trình điều trị chưa? (Tác giả: **Đặng Thu**, 26/12/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Khánh Hòa đăng tải các tin, bài:

+ Xây dựng các chuỗi liên kết nông lâm thủy sản bền vững

Những năm qua, việc xây dựng các mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn theo chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh đang góp phần hình thành các chuỗi sản phẩm nông, lâm, thủy sản được kiểm soát an toàn thực phẩm từ khâu trồng trọt, chăn nuôi đến sơ chế, chế biến và tiêu thụ. Việc nhân rộng các chuỗi này và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp trong thời gian tới. (Tác giả: **Hồng Đăng**, 25/12/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Yên Bái đăng tải các tin, bài:

+ Hồi sinh nguồn lợi thủy sản hồ Thác Bà

Hồ Thác Bà - một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là nơi phát triển nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ khai thác, nguồn lợi thủy sản tại đây đang dần cạn kiệt. Để bảo vệ và phát triển bền vững nghề chăn nuôi và đánh bắt thủy sản, tỉnh cùng các doanh nghiệp đang nỗ lực khôi phục tiềm năng của hồ Thác Bà. (Tác giả: **Văn Thông**, 26/12/2024). [Xem chi tiết](#)

II. KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Kiên Giang đăng tải các tin, bài:

+ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân Kiên Giang

Chiều 25-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). (Tác giả: **Thùy Trang**, 26/12/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Quảng Ngãi đăng tải các tin, bài:

+ Khắc phục những lỗ hổng trong chống khai thác IUU

Qua 7 năm thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngành chuyên môn, chính quyền địa phương ven biển và các lực lượng chức năng của tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, khắc phục triệt để những “lỗ hổng” trong công tác quản lý hoạt động tàu cá. (Tác giả: **Mỹ Hoa**, 25/12/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Nam Định đăng tải các tin, bài:

+ Tập trung thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5

Ngày 25/12, UBND tỉnh có Công văn số 1309/UBND-VP3 gửi các sở, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có kết quả nhiệm vụ chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5. (Tác giả: **Nguyễn Hương**, 25/12/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo VOV đăng tải các tin, bài:

+ Hậu Giang vào mùa thu hoạch cá trên ruộng

Sau hơn 3 tháng “ăn theo mùa nước nổi” đem cá thả nuôi trên ruộng, hơn một tháng qua nông dân ở tỉnh Hậu Giang bắt đầu vào vụ thu hoạch cá ruộng để xuống giống vụ lúa Đông Xuân. (Tác giả: **Tấn Phong**, 26/12/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Pháp Luật đăng tải các tin, bài:

+ Quảng Nam thực hiện nghiêm công tác chống khai thác IUU

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, đến nay tổng số tàu cá đăng ký trên địa bàn tỉnh là 2.943 tàu. Trong đó, tàu hoạt động vùng bờ là 1.906 tàu, 419 tàu vùng lộng, 618 tàu vùng khơi. (Tác giả: **Văn Sơn**, 26/12/2024).[Xem chi tiết](#)

III. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Cà Mau đăng tải các tin, bài:

+ Đẩy mạnh xúc tiến, tìm kiếm cơ hội hợp tác

Tỉnh Cà Mau có tiềm năng lớn về khai thác, nuôi thủy sản. Bên cạnh các mặt hàng xuất khẩu (tôm, cua, cá...), tỉnh có trên 150 mặt hàng OCOP đa dạng về chủng loại. Để đưa các sản phẩm đến tay người tiêu dùng, tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại (XTTM), mở rộng đầu tư, phát triển chế biến, tiêu thụ sản phẩm OCOP chủ lực sang các thị trường mới, giàu tiềm năng. (Tác giả: **Trung Đình**, 26/12/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Đại Biểu Nhân Dân đăng tải các tin, bài:

+ Trung Đông - cửa ngõ chiến lược để mở rộng xuất khẩu thủy sản

Trung Đông không chỉ là thị trường tiêu thụ lớn mà còn là khu vực chiến lược để mở rộng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các thị trường lân cận. Để đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản vào thị trường này, doanh nghiệp cần tuân thủ các tiêu chuẩn Halal và chuẩn bị kỹ lưỡng trước những yếu tố ảnh hưởng như tình hình chính trị và xung đột khu vực. (Tác giả: **Lam Ngọc**, 26/12/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Xuất khẩu tôm: Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường thế giới

Ngành tôm xuất khẩu của Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế thủy sản, với kim ngạch đạt hàng tỷ USD mỗi năm. (Tác giả: **Phan Tấn Đạt**, 26/12/2024).[Xem chi tiết](#)

IV. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo VOV đăng tải các tin, bài:

+ Khô cá tra phòng - Đặc sản vùng đầu nguồn sông Cửu Long

Nếu có dịp ghé thăm An Giang, Đồng Tháp du khách nên thưởng thức món khô cá Tra phòng hay khô cá lóc, cá sặc bời, đây là những đặc sản nổi tiếng của vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long. Cá được chế biến theo phương pháp gia truyền, là một sản phẩm được hầu hết người dân trong vùng ưa chuộng. (Tác giả: **Phạm Hải**, 25/12/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Kinh Tế Và Đô Thị đăng tải các tin, bài:

+ Quảng Ninh: bắt giữ 2 tàu cá có dấu hiệu khai thác trong khu vực cấm

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện 2 tàu cá có dấu hiệu khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác. (Tác giả: **Vĩnh Quân**, 26/12/2024).[Xem chi tiết](#)

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN
